

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๒.๒/๑ ๑๓๔



กรมพัฒนาที่ดิน
เลขที่ ๑๐๑๕๒
วันที่ ๒๐ กย ๒๕
เวลา ๑๑.๒๓๖

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ด้วยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ๘/๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้เข้ารับการกักกันอย่างน้อย ๑๔ วัน และต้องมีการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน ๓ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแต่ไม่เกินวันแรกของการกักกัน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ และครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ ของระยะเวลาที่ถูกกักกัน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) โดยผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันที่ทางราชการกำหนดแนบท้ายคำสั่ง ศบค. ที่ ๘/๒๕๖๔ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กลับจากปฏิบัติราชการ/ภารกิจนอกราชอาณาจักรเข้ารับการกักกันในสถานที่ประเภท Alternative Quarantine (AQ) โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้เข้ารับการกักกัน เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือสถานที่ประเภท Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก ซึ่งหมายถึง สถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด ในรูปแบบเฉพาะองค์กรที่จัดขึ้นในลักษณะสถานที่พักแบบเดี่ยว มีสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตสนับสนุนให้เป็นรายบุคคล โดยไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมใด ๆ และให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันประเภท Alternative Quarantine (AQ) หรือประเภท Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชั่วคราวหรือประจำการในต่างประเทศ

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงอนุญาตให้ส่วนราชการเบิกค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันประเภท Alternative Quarantine (AQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก แล้วแต่กรณีสำหรับข้าราชการ รวมทั้งคู่สมรส บุตร และผู้ติดตาม กรณีการเดินทางกลับภายหลังครบวาระประจำการ และกรณีการเดินทางกลับด้วยเหตุครบเกษียณอายุราชการ รวมทั้งกรณีข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดังนี้

๑. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก

ลงมา ...

ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา รวมทั้งคู่สมรส บุตร และผู้ติดตาม ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันประเภท Alternative Quarantine (AQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคืนละ ๓,๕๐๐ บาท

๒. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือข้าราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ รวมทั้งคู่สมรส บุตร และผู้ติดตาม ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันประเภท Alternative Quarantine (AQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคืนละ ๔,๐๐๐ บาท

๓. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพลตำรวจตรี ขึ้นไป รวมทั้งคู่สมรส บุตร และผู้ติดตาม ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกันประเภท Alternative Quarantine (AQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก ตามที่จ่ายจริงไม่เกินคืนละ ๔,๕๐๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในรูปแบบ Alternative Quarantine (AQ) หรือ Organizational Quarantine (OQ) ประเภท ก ในข้อ ๑ - ๓ เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ๓ มื้อ ค่าอาหารว่าง ค่ารถรับส่ง จากท่าอากาศยานไปยังสถานที่กักกันตัว ค่าตรวจหาเชื้อโควิด - 19 รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ โพธิยอด)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐